

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 6 năm 2024

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm và nỗ lực, cố gắng thực hiện. Cũng nhờ đó, các chỉ số về CCHC đều được thăng hạng, đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Các cơ chế, chính sách, quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh thực hiện; dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, trang thiết bị được đầu tư và cải thiện chất lượng phục vụ...

Tuy nhiên, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh chưa cao, kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) năm 2023 giảm điểm so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự được chú trọng đúng mức, chưa đi vào thực chất, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận công chức, viên chức chưa cao, còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của người dân, doanh nghiệp qua điều tra xã hội học; trình độ hiểu biết, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cắt giảm chi phí cho xã hội, tỉnh Bắc Kạn xác định năm 2024 là **"Năm hành động vì sự hài lòng của người dân"**. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn

- Quyết liệt hơn trong chỉ đạo tổ chức thực hiện CCHC gắn với thực hiện chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chỉ đạo phải gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Phối hợp hiệu quả công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC.

- Chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân, cụ thể:

+ Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền, triển khai các chính sách liên quan đến cuộc sống hằng ngày của người dân (như: Tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố; niêm yết tại trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn/tổ phố; trang thông tin điện tử, loa truyền thanh xã; qua mạng xã hội;...), đảm bảo các chính sách được triển khai dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ tìm, dễ thấy; mọi thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, dễ hiểu, đáng tin cậy đối với người dân.

+ Khi xây dựng các văn bản quy định về chính sách liên quan đến người dân tổ chức thực hiện xin ý kiến góp ý của người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận giúp mọi người dân dễ dàng tham gia ý kiến đối với chính sách và đảm bảo mọi người dân đều nắm bắt được các chính sách, nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình từ đó tích cực tham gia đánh giá, phản hồi ý kiến với chính quyền sát với thực tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chính sách, phục vụ người dân được tốt hơn.

+ Các chính sách ban hành triển khai phải đảm bảo phù hợp với địa phương, có tính khả thi trong thực hiện và đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo các chính sách đều được thông tin, triển khai đầy đủ, kịp thời đến mọi người dân và các đối tượng thuộc chính sách đều được hưởng theo quy định.

+ Chăm lo ổn định đời sống cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội tại địa phương. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ người có công, người nghèo, người khuyết tật, người già yếu; hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai;... được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Quan tâm sâu sắc đến nhu cầu, mong đợi của người dân về cung cấp dịch vụ hành chính công, như:

+ Tiếp tục rà soát, đầu tư trang thiết bị Bộ phận Một cửa đảm bảo đầy đủ, chất lượng để người dân giải quyết công việc dễ dàng, thuận tiện; trang trí biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ tìm, dễ thấy, sạch sẽ, văn minh. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi, dễ dàng cho người dân trong sử dụng (như: Thiết kế lại giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo dễ thực hiện cho người dùng).

+ Nâng cao chất lượng rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến đời sống người dân; niêm yết công khai TTHC đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm và dễ thấy; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC theo hình thức “Không chờ”; nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình: “Sáng thứ Bảy vì dân”, “30 phút tăng thêm vì dân”, “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”. Thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

+ Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, nhất là công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa với phương châm “tận tụy, trách nhiệm, ân cần, chu đáo”, hướng dẫn, giải thích cụ thể các thắc mắc về trình tự, hồ sơ thực hiện TTHC cho người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, không để người dân phải đi lại nhiều lần; công chức, viên chức chuyên môn cung cấp thông tin về các cơ chế chính sách liên quan đến người dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, lịch sự, lễ phép và tôn trọng dân.

2. Sở Tư pháp: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là các văn bản liên quan đến chính sách đời sống hằng ngày của người dân. Theo dõi, kiểm tra việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách đối với người dân. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản về chính sách liên quan đến người dân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sở Tài chính: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công theo quy định pháp luật hiện hành; việc công khai kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí và công khai minh bạch thu, chi ngân sách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, đôn đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế cấp huyện đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại để phục vụ khám, chữa bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về khám, chữa bệnh, đảm bảo mọi người dân đều biết và được hưởng các chính sách theo quy định của nhà nước hiện hành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc khám, chữa bệnh và thực hiện các chính sách cho người dân tại các bệnh viện công và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo đủ trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho các trường từ mầm non đến trung học cơ sở và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng vị trí việc làm và đảm bảo chuẩn chức danh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách về giáo dục đối với học sinh, học viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách về giáo dục đối với học sinh, học viên các cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục tham mưu đầu tư phát triển giao thông đường bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ,... Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố và các xã, phường thị trấn tuyên truyền, khuyến khích người dân phát huy tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm để bê tông hóa các tuyến đường ở nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh và học sinh đến trường.

7. Sở Công Thương: Chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, chất lượng.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo xây dựng các công trình cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo mọi hộ dân đều có đủ nước sạch, hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng/ứng dụng công nghệ hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng số phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin triển khai hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin (đường truyền, trang thiết bị, hệ thống truyền dẫn kết nối...) trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng các video clip/hình ảnh hướng dẫn cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, liên kết tài khoản để đảm bảo việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Một cửa các cấp để người dân biết, thuận lợi trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính công.

- Nghiên cứu thiết kế lại giao diện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (gồm Cổng Dịch vụ công và phần mềm Một cửa điện tử) để đảm bảo dễ thực hiện cho người dùng, nhất là người dân dễ dàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ cung cấp các biểu mẫu điện tử “tương tác” giúp người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến không phải cập nhật các dữ liệu, thông tin đã được kết nối, chia sẻ.

10. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

- Tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội trong hỗ trợ, hướng dẫn người dân, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện các hồ sơ, TTHC về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện thông suốt, hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh cho người dân.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các chế độ, chính sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh.

11. Công an tỉnh: Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm và chương trình phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để phát sinh diễn biến phức tạp hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương.

12. Văn phòng UBND tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC, cắt giảm những loại giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; gắn công tác số hóa hồ sơ TTHC với việc tái sử dụng các thành phần hồ sơ đã được số hóa khi giải quyết các giao dịch hành chính từ lần thứ hai trở đi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC.

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến.

13. Sở Nội vụ

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu trong thời đại ngày nay.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bureau điện tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác điều tra xã hội học chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến người dân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát việc điều tra xã hội học chỉ số SIPAS trên địa bàn tỉnh.

15. Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn: Tập trung tuyên truyền về quyền, trách nhiệm và lợi ích thiết thực đối với người dân để dân biết, dân bàn và dân kiểm tra... nhằm thu hút sự chú ý, lắng nghe, quan tâm, tìm hiểu của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Bình